



ที่ มท ๐๓๐๙.๑๐/ว ๕๕

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
เรียน หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๒. ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลในทะเบียนอื่น นอกจากทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักทะเบียนกลางได้อนุญาตให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่านเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการภาครัฐ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายและกระบวนกรยุติธรรม โดยที่สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง กรมการปกครองแล้ว นั้น

สำนักทะเบียนกลาง (กรมการปกครอง) ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้ตรวจสอบกรณีประชาชนได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสงสัยจากผลการสอบสวน และตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะเป็นการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนผู้ร้องหรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อาจไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และหากเกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น ซึ่งสำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนประวัติราษฎรเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด จึงขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. กรณีเมื่อจัดให้มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือทะเบียนประวัติราษฎรตามวิธีการที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดแล้วจะต้องจัดทำบัญชีควบคุมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่ตามที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อตรวจสอบได้ว่าใครเข้าไปตรวจหรือเปิดเผยข้อมูลของใคร เมื่อใด และนำข้อมูลไปใช้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนั้นหรือไม่ โดยผู้ควบคุมจะต้องรายงานการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นประจำทุกวันโดยให้จัดเก็บบัญชีดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี และให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ควบคุม กำกับ ดูแลการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางให้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเคร่งครัดและจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามควรแก่กรณี

/๒. ส่วนราชการ...

๒. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะต้องใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามบันทึกข้อตกลงหรือตามที่แจ้งในหนังสือขออนุญาตเท่านั้น และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และห้ามมิให้นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจหรือในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอ

๓. กรณีมีบุคคลร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการเข้าตรวจและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการตรวจสอบการเข้าตรวจข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของบุคคลตามข้อร้องเรียนจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลางและสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าตรวจข้อมูลดังกล่าวและการเปิดเผยข้อมูลไปให้ผู้ใดหรือหน่วยงานใดบ้างและหากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอตรวจข้อมูลหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือเจ้าของข้อมูลนั้น ให้ผู้ควบคุมข้อมูลถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นเวลาสองปีติดต่อกันแล้วแจ้งให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางทราบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางก่อนเวลาที่กำหนด ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นไปยังผู้อำนวยการทะเบียนกลางและต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นส่งไปพร้อมด้วย

๔. กรณีบุคคลที่ร้องเรียนเรื่องการถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทำให้เสียหายและเรียกร้องให้รับผิดชอบทางละเมิดหรือฟ้องร้องต่อศาลในทางปกครอง ทางแพ่งและทางอาญา ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงความรับผิดชอบทางละเมิดในทางปกครอง ทางแพ่ง หรือทางอาญาตามผลของคดีทั้งต่อบุคคลภายนอก และสำนักทะเบียนกลาง (กรมการปกครอง)

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งสถิติการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน การดำเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา หรือการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐให้กลุ่มงานอำนวยการบูรณาการภาครัฐ ส่วนบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๗๙๑-๗๕๓๗ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ EMAIL : SPT.SNBT.BORA@GMAIL.COM ในโอกาสแรกด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนาคม จงจิระ)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

